

พยากรณ์สินค้าเกษตร

ช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2565

สัญลักษณ์



ปกติ



มีปัญหาราคาสูง



มีปัญหาราคาต่ำ



สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ก.ย.65	ต.ค.65	พ.ย.65		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก					
ข้าวนาปี	■	■	■	- ข้าวนาปี ปีการผลิต 2565/66 จะเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปและออกสู่ตลาดมากเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 โดยราคามีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับตัวลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยบวกจากการส่งมอบข้าวให้คู่ค้าอย่างต่อเนื่อง จากหลายประเทศที่ต้องการรักษาความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ และค่าเงินบาทที่ยังผันผวนในแนวอ่อนค่าซึ่งส่งผลดีต่อภาคการส่งออกไทย	ส.ค. - เม.ย.
ข้าวนาปรัง	■	■	-	- ข้าวนาปรังเริ่มออกสู่ตลาดใกล้หมดแล้ว	ก.พ. - ต.ค.
มันสำปะหลัง	■	■	■	- ช่วงเดือน ต.ค. - ธ.ค.65 ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดประมาณ 7.01 ล้านตัน (20%) โดยเดือน ต.ค.65 มีผลผลิตออก (4.20%) เดือน พ.ย.65 (5.72%) และ ธ.ค.65 (9.65%) ตามลำดับ ราคาส่งออกเกษตรกรขายได้ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลังจะนำผลผลิตในสต็อกออกมาจำหน่ายในช่วงปลายฤดูการผลิตปี 2564/65 ด้านการส่งออกจีนยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพื่อความมั่นคงทางอาหาร และนำไปผลิตแอลกอฮอล์ในอุตสาหกรรมสุxonามัย อุตสาหกรรมสุรา เคมีภัณฑ์ พลังงาน อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ แต่ผลผลิตมีไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากอยู่ในช่วงปลายฤดูการผลิต อีกทั้งโรคระบาดของไวรัสโคโรนาอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตในฤดูการผลิตหน้า	ม.ค. - มี.ค. 65 (ออกสู่ตลาดมาก)
ยางพารา	●	●	●	- ปริมาณยางออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ขณะที่ภาวะการค้ำมีแนวโน้มชะลอตัวจากเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่หลังจากการระบาดของโควิด-19 ไปทั่วโลก และผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ประกอบกับตลาดถุงมือยางทรงตัว และอุตสาหกรรมยานยนต์ยังขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ ส่งผลให้ราคายางมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนตัวลง	ม.ค. - ธ.ค.
สับปะรด	■	■	■	- ผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นตั้งแต่กันยายน 2565 โดยจะออกมาช่วง ต.ค. - พ.ย. 65 เบื้องต้นคาดว่าโรงงานจะรองรับผลผลิตที่ออกสู่ตลาดได้ทั้งหมด	ทั้งปี
กุ้งขาวแวนนาไม	■	■	■	- คาดว่าเงินบาทอ่อนตัวส่งผลให้มีการส่งออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับการเปิดประเทศ ทำให้การบริโภคภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ราคายามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	
ไก่เนื้อ	■	■	■	- คาดว่าปริมาณผลผลิตเพียงพอกับความต้องการบริโภคของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและมีปริมาณสต็อกสะสม ส่งผลให้ราคาไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่าและราคาขายปลีกไก่สดชำแหละมีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับตัวลดลงเล็กน้อย	

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ก.ย.65	ต.ค.65	พ.ย.65		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ					
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์				<ul style="list-style-type: none"> - เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2565 คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดรวม 3 เดือน ประมาณ 3.21 ล้านตัน (21.56%) ของปริมาณผลผลิตทั้งประเทศ (4.96 ลต.) สำหรับสถานการณ์ด้านราคาในช่วงระหว่างดังกล่าว อาจปรับตัวลดลงซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดปกติ ประกอบกับภาครัฐกำหนดระยะเวลาการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคมของทุกปี โดยห้ามนำเข้าระหว่างเดือนกันยายน-มกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดมาก ผู้ผลิตอาหารสัตว์ยังคงต้องการผลผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บสต็อกและเพื่อใช้ อย่างไรก็ตาม ภาวะสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่อง ในหลายประเทศเกิดวิกฤตด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์ขาดแคลน และประเทศผู้ผลิตสำคัญอาจกำหนดมาตรการห้ามส่งออก 	<p>ออกมากช่วง ก.ย. - ธ.ค. 65 ประมาณ 4.06 ล้านตัน (81.77%) ของปริมาณผลผลิต ทั้งประเทศ 4.96 ล้านตัน</p>
ไข่ไก่				ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชน ราคาไข่ไก่ทรงตัวอยู่ในเกณฑ์สูง	
มะนาว				- คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ราคาเคลื่อนไหวทรงตัว	
ปาล์มน้ำมัน				<ul style="list-style-type: none"> - ผลผลิตออกสู่ตลาดสม่ำเสมอ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือน ก.ย. - พ.ย.65 ผลผลิตอยู่ที่ 1.32, 1.40 และ 1.44 ล้านตัน ตามลำดับ เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ - ความต้องการใช้ภาคการบริโภค อุตสาหกรรมและพลังงาน ยังคงมีอยู่ในระดับปกติ โดยภาคพลังงาน กบง. มีมติ (7 ก.ย.65) คงสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ร้อยละ 5 (B5) ไปจนถึง 31 ธ.ค.65 - การส่งออกมีแนวโน้มลดลง จากปัจจัยที่อินโดนีเซียปรับลดภาษีส่งออกน้ำมันเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน 	
สุกร				- คาดว่า ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของตลาดในประเทศ ภาวะการค้าโดยรวมชะลอตัว จากสภาพอากาศที่แปรปรวนมีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ จึงคาดว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขายปลีกเนื้อสุกรมีแนวโน้มทรงตัว	
ไข่ไก่				- ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชน ราคาไข่ไก่ทรงตัวอยู่ในเกณฑ์สูง	

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ก.ย.65	ต.ค.65	พ.ย.65		
กลุ่มสินค้าที่ต้องนำเข้า					
ถั่วเหลือง	■	■	■	- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าถั่วเหลืองฤดูฝนจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกันยายน- พฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 5.32 , 17.86 และ 8.92 ของผลผลิตทั้งปี ตามลำดับ ผลผลิตฤดูฝนส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่ดีนัก - คาดว่าราคาตลาดต่างประเทศจะมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง และผันผวนตามปัจจัยด้านสภาพอากาศ และปริมาณความต้องการใช้ของตลาดโลก	ม.ค.-พ.ค.65 ถั่วแฉ่ง ส.ค.-ธ.ค.65 ถั่วฝน
กากถั่วเหลือง	■	■	■	- คาดว่าราคาทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศอยู่ในระดับสูงแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยราคาผันผวนตามสภาพอากาศในแหล่งปลูกสำคัญของวัตถุดิบเมล็ดถั่วเหลืองโลก และปริมาณความต้องการใช้ของตลาดโลก	ทั้งปี
ปลาป่น	■	■	■	- คาดว่าปริมาณผลผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศออกสู่ตลาดในปริมาณไม่มากนัก - คาดว่าราคาตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ มีแนวโน้มสูงขึ้นจากปริมาณวัตถุดิบออกสู่ตลาดในปริมาณไม่มากนัก	ทั้งปี
มะพร้าว	■	■	■	- ผลผลิตออกสู่ตลาดลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาวะการค้าและการส่งออกมีแนวโน้มทรงตัวจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว คาดว่าราคามะพร้าวผลจะเคลื่อนไหวไม่มากนัก	ม.ค. - ธ.ค. (ออกมาก เม.ย. - ก.ค.)

